

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Ngày 10 tháng 01 năm 2024, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với cấp huyện, cấp xã về triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2024. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có: đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành. Tại điểm cầu cấp huyện, cấp xã có Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, phòng ban liên quan cấp huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội và công chức cấp xã.

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2024; ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tham luận, trả lời kiến nghị của một số sở, ngành, UBND huyện, thành phố, UBND cấp xã, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

Năm 2023, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cùng với thành tựu chung của cả nước, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được một số kết quả quan trọng, như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt mục tiêu đề ra. Kinh tế phục hồi mạnh, nhất là các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch... Tỉnh đã khôi phục hoạt động thông quan trở lại tại một số cửa khẩu, nâng tổng số cửa khẩu hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 07 cửa khẩu. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của tất cả các loại hình đạt xấp xỉ 52 tỷ USD, tăng 81,8% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, công tác cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được củng cố, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; hoạt động đối ngoại được mở rộng, đạt kết quả tích cực. Công tác chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện,

rộng khắp và đạt kết quả cao.

Kết quả đạt được năm 2023 sẽ là tiền đề, cơ sở để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và trong thời gian tới. UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp thu, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Rà soát, xác định rõ những hạn chế, yếu kém, khó khăn, thách thức của từng cấp, từng ngành, đơn vị, địa bàn để xây dựng kế hoạch khắc phục ngay từ những ngày đầu năm, tránh tình trạng dồn công việc vào những tháng cuối năm ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; tập trung giải quyết triệt để những nút thắt, điểm nghẽn, làm việc nào dứt điểm việc đó, có trọng tâm, trọng điểm.

2. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức ra quân đầu xuân làm thủy lợi, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức "Tết trồng cây" năm 2024 để tạo khí thế phấn khởi, thi đua thực hiện thắng lợi trên các lĩnh vực, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Quan tâm tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển sản phẩm OCOP để phát huy hiệu quả hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp đã được phê duyệt; đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt Quyết định của UBND tỉnh về việc phân công các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giúp đỡ các xã trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp theo Nghị quyết số 95-NQ/TU, ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Tập trung hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

4. Năm 2024 có điều kiện thuận lợi hơn các năm trước là việc giao vốn cho các cơ quan, đơn vị đã được thực hiện cơ bản đầy đủ, đạt trên 99% tổng số vốn năm 2024. Vì vậy các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án để sớm tổ chức khởi công, triển khai thực hiện, trọng tâm là 03 chương trình mục tiêu quốc gia, trên cơ sở bảo đảm sử dụng nguồn vốn theo đúng quy định. Đồng thời chuẩn bị sẵn phương án, trường hợp cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia được Quốc hội thông qua về việc cho phép địa phương tự điều chỉnh vốn giữa các tiểu dự án thuộc chương trình, để tổ chức thực hiện được ngay, phát huy tốt nhất cơ chế, nguồn vốn được giao, nâng cao hiệu quả vốn và tăng tỷ lệ giải ngân.

Yêu cầu các cấp, các ngành cần tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó

khăn, vướng mắc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do tiềm lực đã bị suy giảm bởi đại dịch Covid-19 trong thời gian qua và ảnh hưởng của các yếu tố bất lợi khác.

5. Đẩy mạnh, thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các cấp và sự quyết tâm, sâu sát của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở. Trường hợp cần thiết thực hiện đầy đủ quy trình để tổ chức cưỡng chế theo quy định với mục tiêu bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Đặc biệt lưu ý trong việc triển khai thực hiện dự án, các huyện, thành phố cần rà soát kỹ lưỡng về nhu cầu tái định cư, thực hiện quy hoạch, chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất tái định cư để khi triển khai thực hiện dự án có thể tổ chức di dân được ngay, tránh trường hợp rà soát không kỹ phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự án, làm ảnh hưởng đến tiến độ.

Tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, như dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT, dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18; dự án Nút giao cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng; phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nâng cấp Km18-Km80, Quốc lộ 4B,... hoàn thành dứt điểm dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700-Km18).

6. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để phục vụ thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, trọng tâm là Khu công nghiệp Hữu Lũng, các cụm công nghiệp đã khởi công. Một số cụm công nghiệp khác cần sớm thực hiện các thủ tục liên quan để khởi công, tổ chức triển khai thực hiện để sớm đi vào hoạt động.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, tài sản công. Tổ chức đấu giá các khu đất đủ điều kiện để có nguồn vốn thực hiện đầu tư phát triển. Tập trung thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư công đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương. Khẩn trương hoàn thành dự án và quyết toán vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đối với 3 Trung tâm y tế tuyến huyện và 50 trạm y tế xã. Tập trung triển khai các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2023, nhất là các Nghị quyết về cơ chế đặc thù của tỉnh, trong đó quan tâm tổ chức thực hiện Đề án xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì cầu trên đường giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2024 - 2030.

7. Quan tâm đẩy mạnh phát triển lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội. Khắc phục triệt để tình trạng không tổ chức mua sắm đầy đủ được thuốc, vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị giáo dục. Tổ chức hiệu quả Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đẩy mạnh triển khai hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số hạng mục của dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn, dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng, từng bước tạo chuyên biến trong phát triển hạ tầng du lịch của tỉnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đoàn chuyên gia UNESCO đến thăm định

công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu.

8. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức công tác tuyến quân bảo đảm chất lượng, chỉ tiêu theo quy định. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Lộc Bình, Văn Lãng; diễn tập phòng chống lụt bão huyện Tràng Định; diễn tập chiến đấu xã, phường, thị trấn trong khu vực phòng thủ.

Triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tập trung triển khai xây dựng trụ sở Công an xã và xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2023 - 2030.

9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Duy trì và phấn đấu nâng cao thứ hạng chuyển đổi số và cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, các chỉ số liên quan của tỉnh Lạng Sơn. Có các giải pháp để giảm các cuộc họp, trên cơ sở đó nâng cao chất lượng xây dựng của cơ quan chủ trì, trách nhiệm tham gia ý kiến của các sở ngành phối hợp. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1725/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm trong tháng 01/2024.

Giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai xây dựng vị trí việc làm, thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2024; hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện trong quý III/2024.

10. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tập trung chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, an toàn, lành mạnh. Quan tâm tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, nhất là những người yếu thế, vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em, các lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết. Mục tiêu là mọi người, mọi nhà đều có Tết. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, lễ hội bảo đảm vui tươi, tiết kiệm, thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

11. Đối với một số kiến nghị của UBND cấp huyện, cấp xã, một số sở, ngành đã trực tiếp giải đáp tại hội nghị. Yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản các kiến nghị trên, gửi các cơ quan có kiến nghị chậm nhất ngày 15/01/2023. Đối với nội dung cần thiết có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh thì chủ động đề xuất, trình UBND tỉnh theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xem xét đề xuất, kiến nghị của

UBND các huyện, thành phố tại Hội nghị, nghiên cứu cách làm của một số tỉnh, thành phố để xây dựng quy định của tỉnh nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 02/2024.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Bưu điện tỉnh rà soát quỹ đất các điểm bưu điện xã không còn nhu cầu sử dụng hoặc hoạt động không hiệu quả, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý trong tháng 02/2024.

12. Đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2024: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, có ý kiến tham gia, chậm nhất trước ngày 15/01/2024 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tiếp thu các ý kiến tham gia trực tiếp tại Hội nghị và bằng văn bản của các cơ quan, trình UBND tỉnh trước ngày 20/01/2023 xem xét, ban hành.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh,
Cơ quan TTXVN tại Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TH (ĐTK).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phạm Hùng Trường